

ด่วนที่สุด
ที่ ปจ ๐๑๑๘/ว ๙๕๓



ที่ว่าการอำเภอเมืองปราจีนบุรี
ถนนปราจีนอนุสรณ์ ปจ ๒๕๐๐๐

๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ประชาสัมพันธ์ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วย การดำเนินกิจกรรมทางศาสนา (การออกตะอวัห์หรือดับลิ้ม) (ฉบับที่ ๑๐/๒๕๖๓)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านนาปรือ นายกเทศมนตรีตำบลโคกมะกอก นายกองค้การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่ง และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้าน

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาประกาศจุฬาราชมนตรีฯ

จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยอำเภอเมืองปราจีนบุรีได้รับแจ้งจากจังหวัดปราจีนบุรีว่า สำนักจุฬาราชมนตรีได้มีประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วยการดำเนินกิจกรรมทางศาสนา (การออกตะอวัห์หรือดับลิ้ม) (ฉบับที่ ๑๐/๒๕๖๓) ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓

อำเภอเมืองปราจีนบุรีพิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ดำเนินการการดังนี้

๑. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามประกาศจุฬาราชมนตรีดังกล่าวให้ประชาชนทั่วไปและผู้นับถือศาสนาอิสลามทราบโดยทั่วกัน

๒. ให้หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กำกับดูแลให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคของทางราชการ และประกาศจุฬาราชมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยขอให้คำนึงถึงความเสี่ยงต่อการติดโรคการแพร่กระจายเชื้อและความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นสำคัญ โดยเฉพาะการเน้นย้ำให้ลงทะเบียนสถานที่จัดกิจกรรมผ่าน www.ไทยชนะ.com เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสแกนคิวอาร์โค้ด (QR Code) ก่อนเข้าและออกจากสถานที่จัดกิจกรรม ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้จากเว็บไซต์ <https://mulit.dopa.go.th/haj> หัวข้อ "หนังสือราชการ"

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายนเรศ สุริยะพัลโล)
นายอำเภอเมืองปราจีนบุรี

ที่ทำการปกครองอำเภอ

กลุ่มงานความมั่นคง

โทรศัพท์/โทรสาร ๐ - ๓๗๒๑๔ - ๐๗๓



ประกาศจุฬาราชมนตรี

เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
ว่าด้วย การดำเนินกิจกรรมทางศาสนา (การออกตะอ้อวะห์หรือตบัสลีห)
(ฉบับที่ ๑๐/๒๕๖๓)

ตามที่ได้มีประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๕.๒ ให้งดการจัดกิจกรรมและการออกตะอ้อวะห์หรือตบัสลีห (การเชิญชวนให้ศาสนิกทำความดี) ทั้งส่วนบุคคลและการรวมตัวกันเป็นกลุ่ม ทั้งในมัสยิดและสถานที่ต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ นั้น

เนื่องด้วยสถานการณ์ในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ภายในประเทศมีแนวโน้มที่ดี ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่อย่างต่อเนื่อง และรัฐบาลได้ผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนสามารถดำเนินชีวิตได้สะดวกขึ้น โดยยังคงตระหนักและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคนั้น จึงพิจารณาเห็นควรผ่อนปรนให้มีการจัดกิจกรรมและการออกตะอ้อวะห์หรือตบัสลีห (การเชิญชวนให้ศาสนิกทำความดี) ทั้งส่วนบุคคลและการรวมตัวกันเป็นกลุ่ม ทั้งในมัสยิดและสถานที่ต่าง ๆ โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด ดังนี้

๑. จำกัดจำนวนญะมาอะห์ (กลุ่ม) แต่ละครั้ง ไม่เกิน ๑๐ คน และระยะเวลาในการออกญะมาอะห์ไม่ควรเกิน ๓ วัน
๒. จำกัดจำนวนการออกญะมาอะห์ (กลุ่ม) เยี่ยมเยียนชาวบ้านชุดละไม่เกิน ๓ คน
๓. การละหมาดญะมาอะห์ที่มีมัสยิด ให้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด หรือให้เป็นไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดนั้น ๆ
๔. กำหนดให้ผู้เข้าประชุมการบรรยายและการเรียนการสอน นั่งแยกกัน โดยให้มีระยะห่างสอดคล้องกับมาตรการที่กำหนดด้วยความเหมาะสม
๕. กำหนดให้ใช้ภาชนะส่วนตัวในการรับประทานอาหารและให้นั่งแยกกันขณะรับประทานอาหาร โดยให้มีระยะห่างสอดคล้องกับมาตรการที่กำหนดด้วยความเหมาะสม

/ ๖. การเข้าพัก...

๖. การเข้าพักในสถานที่พัก ให้เว้นระยะห่างระหว่างแวนอน ๑ - ๒ เมตร ต่อ ๑ คน

๗. ให้บันทึกชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมข้างต้นทุกคนทุกครั้ง และปฏิบัติตามคำแนะนำของทางราชการกำหนดและประกาศจตุราราชมนตรีด้วยความเคร่งครัด โดยเฉพาะ การสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า การหมั่นล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และการเว้นระยะห่างทางสังคม

ประกาศ ณ วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายอาซิส พิทักษ์कुมพล)

จตุราราชมนตรี